



สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสมาชิกมีความมั่นคงทางด้านการเงิน

ผู้จัดการคุยกับสมาชิก

แจ้งยืนยันยอด 2561 ภายใน 30 ก.ย. 2561

พลาดไม่ได้ที่ 2 หน้าสุดท้าย





ผู้จัดการคุยกับสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2561

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ผมเขียนบทความฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของรอบปีทางบัญชี ฉบับแรกเขียนเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตอนที่ผมเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสหกรณ์ ผมตั้งใจจะเขียนบทความทุกเดือน แต่ก็ทำไม่ได้ ลระยะเวลาปรับระดับความตั้งใจจะเขียนทุกไตรมาสก็ไม่ได้ทำอีกเพราะยังมีภาระหน้าที่ ไม่ได้เขียนบทความให้ท่านสมาชิกได้อ่านกันเลขระหว่างปีทางบัญชี ๒๕๖๑ ฉบับนี้จึงเขียนเป็นฉบับส่งท้าย บทความที่ผมเขียนขึ้นท่ามกลางความท้าทายหลากหลายปัญหา ที่เข้ามาในสหกรณ์อย่างมีความอ่อนไหวต้องให้ความใส่ใจในการแก้ไข เป็นปัญหาที่บังเกิดขึ้นภายในสหกรณ์เช่นการเพิ่มขึ้นของสมาชิกที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทต้นสังกัด ทำให้เกิดผลกระทบ เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสมาชิกของสหกรณ์หลายราย หรือบังเกิดขึ้นนอกสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่มีผลตอบแทนต่ำ ทำให้สมาชิกสนใจถือหุ้นในสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นอีก และนี่ก็เป็นความท้าทายที่สหกรณ์จะต้องหาทางสร้างความสมดุลทางการบริหารเงินลงทุนของสมาชิกให้เหมาะสม เนื่องจากรายได้หลักของสหกรณ์มาจากดอกเบี้ยที่สมาชิกกู้ยืมเงินแล้วจ่ายดอกเบี้ยเข้ามาให้สหกรณ์ ถ้าคณะกรรมการคิดงายๆ ก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ถ้าเป็นเช่นนี้สมาชิกก็เดือดร้อนแน่ แต่คณะกรรมการไม่เลือกวิธีคิดแบบนี้ครับ คณะกรรมการทั้งคณะพยายามที่จะนำเงินลงทุนในลักษณะที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมและมีเสถียรภาพ ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกำหนดให้สหกรณ์นำเงินไปลงทุนได้

ปัญหาใหญ่ที่กำลังถูกถามเข้ามาในสหกรณ์ คือปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ไปก่อภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินภายนอกสหกรณ์ ส่งผลให้เกิดมีคดีความฟ้องร้องสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการมีความห่วงใยท่านสมาชิกที่กำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้ อย่าได้ละเลยนั่งนอนใจไม่ไปดำเนินการทางคดีนะครับ อย่างน้อยสหกรณ์ก็ยังมี การให้คำปรึกษาแนะนำช่วยท่านสมาชิกได้ก่อนที่จะถูกฟ้องดำเนินคดีทางศาล กรุณาติดต่อผู้จัดการสหกรณ์โดยด่วนนะครับ

ผลการดำเนินการในปีทางบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (รวมเป็นเวลา ๑๑ เดือน)

สหกรณ์มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย(กำไร) เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕.๕๓ ล้านบาท

คณะกรรมการได้ประมาณการกำไรไว้เป็นจำนวนเงิน ๒๑๖.๖๘ ล้านบาท

ผลการดำเนินการสูงกว่าที่ประมาณการไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๖๕ ล้านบาท

ในระยะเวลาที่เหลืออีก ๑ เดือน คณะกรรมการคาดหวังว่า ผลการดำเนินการน่าจะเป็นไปในทิศทางที่สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกทุกท่าน

ธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ

กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ



ข่าวดี สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน

สำหรับสมาชิกท่านใดที่จะเกษียณอายุการทำงานในปี 2561 สหกรณ์ฯ ใ้รขอแจ้งข้อมูลสำคัญๆ ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารเงินที่ท่านจะได้รับจากการเกษียณอายุการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการเกษียณอายุจากสหกรณ์จำนวน 10,000.- บาท (สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป)
2. สมาชิกสามารถแสดงความจำนงเป็นสมาชิกต่อได้ โดยสามารถเลือกที่จะจัดส่งค่าหุ้น หรือ ส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไป ซึ่งสามารถที่จะส่งในอัตราเท่าเดิม หรือลดลง หรือจัดส่งค่าหุ้นรายเดือนตลอดไป (สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป)
3. สมาชิกสามารถใช้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ ได้เหมือนเดิม โดยเฉพาะการฝากเงิน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าสถาบันการเงินภายนอก
4. สำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ สหกรณ์จะส่งตรงถึงทุกท่านทางไปรษณีย์ทุกเดือน หากสมาชิกท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่สหกรณ์ได้ทุกวัน ส่วนเอกสารการรับสวัสดิการและหนังสือแสดงความจำนงเป็นสมาชิกต่อ สหกรณ์ฯ จะจัดส่งให้กับทุกท่านทาง e-mail เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 หากสมาชิกท่านใดที่จะเกษียณในปี 2561 นี้ ท่านใดยังไม่ได้จัดส่งเอกสารให้กับสหกรณ์ ขอความร่วมมือกรุณาจัดส่งให้สหกรณ์ฯ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการทำงานด้วยครับ

สมัครสมาชิกใหม่

บุคคลที่สนใจต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รุรกิจก้าช ปตท. จำกัด และต้องการศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ WWW.PTTNGBS.COM โดยหลักเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำจะเป็นไปตามข้อกำหนดของขั้นเงินเดือนและสามารถถือหุ้นสูงสุดต่อเดือนได้ไม่เกิน 20% ของเงินเดือน ส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะได้รับ ตามที่สหกรณ์กำหนดทุกประการ สำหรับบุคคลที่สนใจต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถส่งแบบฟอร์มมายังสหกรณ์ได้ที่ (แบบฟอร์มใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ www.pttngbs.com)



แจ้งยืนยันยอดหุ้น หนี้ เงินฝาก ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี้คงเหลือ และเงินฝากของสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อรวบรวมนำส่งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นเอกสารสำหรับประกอบหลักฐานการปิดงบบัญชีประจำปี 2561 โดยสมาชิกสามารถจัดส่งได้ 3 ทาง ดังนี้

- ส่งให้สหกรณ์ฯ เป็นตัวจริง โดยจัดส่งผ่านรถนำสารของแต่ละหน่วยงาน
- ส่งให้สหกรณ์ฯ เป็นเอกสารทาง E-mail : pttngbs@gmail.com
- ส่งให้ผู้สอบบัญชีโดยตรงทางไปรษณีย์พร้อมติดอากรแสตมป์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในหนังสือ

ภายใน 30 กันยายน 2561

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561



ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันพุธที่ 21 พ.ย. 61

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ หอประชุมธารง บัวศรี

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

จังหวัดชลบุรี



❖ วิธีการโอนเงิน ❖

1. โทรสอบถามยอดเงินที่จะโอนกับสหกรณ์

2. สามารถเลือกโอนเงินเข้า ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด มี 3 สาขาดังนี้

ชลบุรี 207-1-06662-6

มาบตาพุด 234-1-07512-6

ปตท. 071-1-00302-5

3. โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาโทรแจ้ง หรือ Fax. 02-5372000 ต่อ 5028 หรือ 038-274390-5 ต่อ 5028

หรือ 038-759329 หรือ E-mail pttngbs@gmail.com หรือ pttngbs@pttplc.com

❖ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ❖

ออมทรัพย์ (ไม่เสียดภาษี)	0.75% ต่อปี
(จ่ายดอกเบี้ย 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี)	
ออมทรัพย์พิเศษ (ไม่เสียดภาษี)	2.75% ต่อปี
(จ่ายดอกเบี้ย 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี)	
สินทรัพย์ (24 เดือน) (ไม่เสียดภาษี)	3.25% ต่อปี
(จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด)	

❖ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ❖

ฉุกเฉิน	6.00% ต่อปี
สามัญเพื่อการทั่วไป	6.00% ต่อปี
สามัญเพื่อยานพาหนะ	6.00% ต่อปี
โครงการเพื่อการทั่วไป	6.00% ต่อปี
พิเศษเพื่อการเกษตรฯ	5.50% ต่อปี
พิเศษเพื่อการอื่นใด	6.00% ต่อปี



การปรับเปลี่ยนการนำเงินปันผลซื้อหุ้น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำกับใหม่ของภาครัฐ

เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการ ปตท. จำกัด เป็นไปตามเกณฑ์กำกับใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อควบคุมดูแลสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท รวมถึงสหกรณ์ของเราด้วย ให้บริหารงานด้วยความมั่นคงและเข้มแข็ง โปร่งใส ให้สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการดำเนินการได้มีการพิจารณากำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารงานในระยะยาว โดยทั้งนี้ได้รวมถึงการนำเงินปันผลประจำปีของสมาชิกซื้อเป็นหุ้นด้วย **โดยให้งดรับเงินปันผลประจำปีซื้อเป็นหุ้น ให้มีผลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป**

ผลกระทบที่สมาชิกอาจได้รับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับให้ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับใหม่ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ คือการจ่ายเงินปันผลไม่เกินอัตรา 10% ต่อปี **แต่เมื่อคำนวณรวมกับจำนวนเงินปันผลรวมที่จ่ายทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 80% ของกำไรสุทธิที่เหลือ**จากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากปริมาณจำนวนทุนเรือนหุ้นสะสมของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ ปัจจุบันมีจำนวนสูงถึง 3,860 ล้านบาท โดยคิดเป็น 60% ของสินทรัพย์ มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลที่ไม่สามารถจ่ายได้สูงด้วยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับสมาชิกทุกท่านต้อง **ต้องไม่เกิน 80% ของกำไรสุทธิที่เหลือ**จากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย



รับสมัครประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง จำนวน 8 คน

- ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน
- กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน
- เขต 1 หน่วยงานที่อยู่ในศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จำนวน 4 คน
หน่วยงานในฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวันออก,
หน่วยงานในฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก,
หน่วยงานในฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล
- เขต 2 หน่วยงานที่อยู่ในสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน
- เขต 4 หน่วยงานที่อยู่ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและชนอม จำนวน 1 คน
- เขต 12 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) จำนวน 1 คน
- ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 21 กันยายน 2561

รายละเอียดศึกษาในประกาศที่แนบมานี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

Tel: 092-759-6998,092-759-4018,02-5372000 ต่อ 35027-8